



NEWS RELEASE

baaqmd.gov



ĐỀ CÔNG BỐ NGAY LẬP TỨC: Ngày 24 tháng 5 năm 2023

LIÊN HỆ: communications@baaqmd.gov

Tuyên bố của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Địa Hạt Không Khí phản đối việc lựa chọn chủ tịch COP28 có liên quan đến ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch

SAN FRANCISCO – Tuyên bố của John J. Bauters, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh:

“Tôi phải bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của mình về việc lựa chọn Sultan Al Jaber làm chủ tịch hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP28. Với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị của cơ quan kiểm soát ô nhiễm không khí khu vực đầu tiên và lâu đời nhất trong nước, tôi sẽ không giữ im lặng trước một quyết định coi thường bản chất của quyền lãnh đạo về khí hậu, công tác quản lý môi trường và là sự sỉ nhục đối với những người lên tiếng chịu thiệt thòi trên toàn cầu khi đang phải đấu tranh, không chỉ chống lại sự thay đổi khí hậu mà trong nhiều trường hợp, còn vì sự tồn tại của chính họ.

Người đại diện cho COP28 tuyệt đối không được là giám đốc điều hành của công ty dầu mỏ. Cuộc thảo luận toàn cầu diễn ra tại Hội Nghị Các Bên Tham Gia (Conference of Parties, COP) phải xác thực, trung thực và thẳng thắn. Một cuộc hội họp quan trọng như vậy không được vì lợi ích của ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch, vì đó chính là những tác nhân đã gây ra tổn hại kinh khủng đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng mà COP28 đang tìm cách khắc phục.

Tại Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh, chúng tôi đang nỗ lực lấy cộng đồng làm trung tâm trong mọi hành động của chúng tôi. Là một người có đặc quyền, tôi có nghĩa vụ đạo đức phải bày tỏ quan điểm một cách quyết liệt và rõ ràng: phụ nữ, người da đen, người da nâu và thổ dân, trẻ em ở các nước đang phát triển, phong trào thanh thiếu niên toàn cầu và các cộng đồng có thu nhập thấp vốn phải chịu thiệt thòi và bị ảnh hưởng không đồng đều do biến đổi khí hậu từ trước đến nay phải là những người đưa ra ý kiến dẫn dắt chúng ta. Chỉ thông qua kinh nghiệm và quan điểm của họ, chúng ta mới có thể thực sự nắm bắt được tính cấp bách của tình hình và hướng tới hành động tập thể có ý nghĩa.

Tôi vẫn luôn là một người ủng hộ trung thành và tham gia đầy đủ các hội nghị về khí hậu của COP trong những năm gần đây, thuyết trình trong các buổi hội nghị ở cả COP26 tại Glasgow và COP27 tại Sharm el-Sheikh. Hôm nay, tôi buộc phải nghiêm túc xem xét lại cam kết của mình với COP như một nơi và phương tiện phù hợp để đạt được sự tiến bộ có ý nghĩa, nếu quyền lãnh đạo không thay đổi. COP28 không nên trở thành cơ hội cho những kẻ kiếm tiền từ môi

trường để phá hoại hành động vì khí hậu bằng cách giành lấy một diễn đàn cho mục đích quản lý môi trường.

Tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo trên toàn California cùng tôi yêu cầu thay đổi. Chúng ta phải cùng nhau đảm bảo COP28 là ngọn hải đăng của hy vọng và tiến bộ, đứng vững trước các thế lực gây hại. Tương lai của chúng ta, sự tồn tại chung của loài người và sức khỏe của hành tinh chúng ta phụ thuộc vào điều đó”.

[Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh](#) là cơ quan khu vực chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng không khí trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Địa Hạt Không Khí qua [Twitter](#), [Facebook](#) và [YouTube](#).

#

Văn Phòng Thông Tin của Địa Hạt Không Khí
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105
[Trang Chủ của Địa Hạt Không Khí](#) | [Thông Cáo Báo Chí](#)